

บทที่ 1

บทนำ



ความเป็นมาของปัญหา

พุทธศาสนาแบ่งออกเป็นฝ่ายเถรวาท (หินยาน) และฝ่ายมหายาน ที่นับถือกันโดยทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย คือ เถรวาท ฉะนั้น คนไทยส่วนมากจึงไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับคำสอนของมหายานที่แตกต่างออกไปจากเถรวาทเท่าไรนัก และยังไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจวิจัยคำสอนที่สำคัญของมหายานในเชิงปรัชญาโดยตรง ดังนั้นผู้เขียนจึงพยายามศึกษาวิจัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในแง่ของปรัชญา โดยยกปัญหาเกี่ยวกับทรรณะเรื่องศูนยคาของนาคคารฐนมาศึกษาว่ามีลักษณะอย่างไร และนำมาเปรียบเทียบกับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกที่มีลักษณะคล้ายกันโดยสังเขป

ปัญหา เรื่อง ศูนยคาของนาคคารฐนนี้เป็นปัญหาทางศาสนาและปรัชญาที่สำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายมาชยิมิกหรือศูนยวาท ศูนยวาทสอนว่าทุกสิ่ง เป็นศูนยคา คือ เป็นสูญหมด จากคำสอนดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแนวความคิดทางปรัชญาของนาคคารฐนเข้าใจทรรณะเรื่องศูนยคาผิดไป คือ เข้าใจไปในลักษณะที่ว่า ในเมื่อนาคคารฐนกล่าวว่าทุกอย่าง เป็นสูญ ก็แสดงว่าไม่มีอะไรอยู่เลย มีแต่ความว่างเปล่า แต่ตามความเป็นจริงแล้ว เราจะเห็นว่ามีคน มีบ้าน มีต้นไม้ เป็นต้น จึงทำให้คนส่วนมากเห็นว่าคำสอนของนาคคารฐนในเรื่องศูนยคา เป็นคำสอนที่ไร้สาระ ไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราลองมาศึกษาแนวความคิดทางปรัชญาของนาคคารฐนแล้ว จะพบว่าศูนยคาของนาคคารฐนมิได้หมายความว่าคนที่คนส่วนมากเข้าใจกัน ผู้เขียนจึงพยายามค้นคว้าศูนยคาในทรรณะของนาคคารฐนมีความหมายที่แท้จริงอย่างไร และมีการพิสูจน์ว่าทุกอย่าง เป็นสูญได้อย่างไร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อให้ได้ทราบอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักคำสอนสำคัญของนิกายมาชยิมิก หรือคunyวาท ในทรรศนะเรื่องคunyคทของนาคกรรฐน ซึ่ง เป็นทรรศนะที่สำคัญของพุทธศานามหายานว่ามีลักษณะอย่างไร และเหตุไคนาคกรรฐนจึงเสนอเรื่องคunyคทขึ้นมาในพุทธปรัชญา

สำหรับขอบเขตของการวิจัยนี้จำกัดอยู่เฉพาะสาระที่สำคัญเกี่ยวกับทรรศนะเรื่องคunyคท วิธีพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ของนาคกรรฐนว่าเป็นสูลูกใดอย่างไร เพราะเหตุไร และกล่าวถึงความคิดของนักปรัชญาตะวันตกบางคนพอเป็นสังเขปเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีความคิดที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับความคิดของนาคกรรฐนอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัยเรื่องนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัยเรื่องนี้ก็คือ ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคunyคทของนิกายคunyวาท และเนื่องจากยังไม่เคยมีผู้ใดทำการวิจัยเรื่องนี้มาก่อน จึงคิดว่าเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยคนอื่น ๆ ที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับพุทธปรัชญาฝ่ายมหายานต่อไป

วิธีวิจัย

ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าและรวบรวมจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคังกล่าวซึ่งส่วนมากเป็นหนังสือที่นักปรัชญาชาวต่างประเทศได้เขียนเอาไว้ คอจากนั้นก็นำมาตีความ ศึกษา และเปรียบเทียบตามหัวข้อที่กำหนดไว้